



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “แสดงเลื่องเรื่องรุ่ง”  
ประจำปีการศึกษา 2566

\*\*\*\*\*

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดตั้งทุนการศึกษาแสดงเลื่องเรื่องรุ่งขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพและความสามารถ โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ปกติที่สามารถสำเร็จการศึกษา มีความสามารถในด้านวิชาการดีเด่น และด้านความสามารถเฉพาะด้านได้แก่ ด้านกีฬา ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านความเป็นผู้นำ ให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินปีละ 20 ทุน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ทุนการศึกษาแสดงเลื่องเรื่องรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน 19 คน ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ได้รับทุนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาแสดงเลื่องเรื่องรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

**ด้านวิชาการดีเด่น จำนวน 3 คน**

ที่	ชื่อ	สกุล	คณะ
1	นายนิภัทร์	หวังสุขนิรันดร์	วิศวกรรมศาสตร์
2	นายธรสันต์	เจริญวัย	วิศวกรรมศาสตร์
3	นายปวินท์	นาควิสัย	เทคโนโลยีสารสนเทศ

**ด้านกีฬา จำนวน 3 คน**

ที่	ชื่อ	สกุล	คณะ
1	นายจักรพรรดิ	เทพผ่องศรี	วิศวกรรมศาสตร์
2	นายเขมชาติ	ลีละโรจน์	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3	นายมนอธรรม	ดำเนิน	วิทยาศาสตร์

**ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จำนวน 4 คน**

ที่	ชื่อ	สกุล	คณะ
1	นายพีรพัฒน์	ธีรชัยศุภกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศ
2	นายพัชรพล	สันฐิติกุล	วิศวกรรมศาสตร์
3	นายคิมหันต์	จงใจดี	วิทยาศาสตร์
4	นายภควัฒน์	ผาสุข	วิศวกรรมศาสตร์

**ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 คน**

ที่	ชื่อ	สกุล	คณะ
1	นายธวัชชัย	แสงเพ็ญ	วิศวกรรมศาสตร์
2	นางสาวนันท์นภัส	เฟื่องฟูลอย	วิศวกรรมศาสตร์

3	นายชนาธิป	ชั้นทะเลสีมา	วิศวกรรมศาสตร์
4	นางสาวหทัยชนก	อภัยยุทธพงศ์	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5	นายจิรศักดิ์	เสมคำ	วิศวกรรมศาสตร์
6	นายธนกฤต	คัชมาตย์	วิศวกรรมศาสตร์

**ด้านความเป็นผู้นำ จำนวน 3 คน**

ที่	ชื่อ	สกุล	คณะ
1	นายอนาวิล	ฤทธิ์ชัยสงค์	วิศวกรรมศาสตร์
2	นางสาวฤทัยธัมม์	โสฬศ	วิศวกรรมศาสตร์
3	นางสาวสุธาสิณี	ไตรทิพย์ตระกูล	เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ จะสามารถรับทุนการศึกษาได้ต่อเมื่อมีผลการเรียนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาแสดงเหลือเรื่องรุ่งประจำปีการศึกษา 2566 และต้องดำเนินการดังนี้

1. ลงนามรับทราบเงื่อนไขข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุนการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2565 และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ ประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเงื่อนไขดังกล่าวทางอีเมลของผู้ได้รับทุนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
2. กรณียื่นขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) การดำเนินการขอยกเลิกการขอกู้ยืมขอให้ดำเนินการด้วยตนเอง หลังจากได้รับอนุมัติการยกเลิกการขอกู้ยืมแล้วขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางอีเมล [surisa.san@mail.kmutt.ac.th](mailto:surisa.san@mail.kmutt.ac.th) ก่อนดำเนินการลงทะเบียนเรียน เพื่อดำเนินการบันทึกการได้รับทุนให้ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.เขาวลิต ลีम्मณีวิจิตร)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี